



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>หนังสือพิมพ์ทุกฉบับ</p>	<p>มลพิษฝุ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวว่า ในช่วงเดือน ธ.ค.61 ถึงเดือน ม.ค.62 มีผู้ป่วยมารักษาโรคทางเดินหายใจมากกว่าในช่วงที่ผ่านมา แต่สรุปได้ยากกว่ามาจากค่าฝุ่น PM 2.5 หรือไม่ ส่วนตัวเลขผู้ป่วยในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ไม่มีตัวเลขที่ชัดเจน แต่ขณะนี้กรมการแพทย์ อยู่ระหว่างรวบรวมตัวเลขผู้ป่วยที่เข้ามารักษาในรพ.ในสังกัดกรมการแพทย์ทุก 1-2 สัปดาห์ ทางระบาดวิทยาวิธีที่จะสรุปได้ เช่น หากมีผู้ป่วยที่เข้ามารักษาโดยสงสัยว่าเกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ก็จะแนะนำให้หยุดงานอยู่กับบ้านก่อน ซึ่งหากอาการดีขึ้นแล้ว แต่พอต้องกลับไปทำงานในสิ่งแวดล้อมเดิมแล้วก็กลับมามีอาการเดิมอีก ก็จะพอสรุปได้ว่ามาจากฝุ่นละอองขนาดเล็กแน่นอน กรณีประชาชนบางส่วนต้องการให้ภาครัฐแจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน นพ.สมบูรณ์ กล่าวว่า การตระหนักในเรื่องนี้ถือเป็นสิ่งที่ดี แต่การที่ระอาศัยภาครัฐอย่างเดียวคงไม่ได้ ประชาชนต้องร่วมมือกันเพื่อให้เกิดผลในระยะยาว รพ.นพรัตนราชธานี ก็รณรงค์ขอความร่วมมืองดจุดธูปในรพ. - เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. กล่าวว่า วิกฤตฝุ่นละอองในกทม.และ 5 จังหวัดรอบกทม. ต้องเร่งดำเนินการ เพราะเป็นเรื่องการเผาพืช ชยะและชยะที่เป็นพิษ ที่หนักที่สุดคือยานพาหนะเกือบทั้งหมด ข้อเสนอให้ยกเลิกรถที่วิ่งแล้ว 10 ปี ต้องดูบริบทของประเทศด้วย ที่สำคัญมีการนำปัญหาฝุ่นมาเล่นการเมือง ซึ่งถ้ายังเป็นกันอยู่อย่างนี้ จะเดือดร้อนกันหมด ส่วนเรื่องการปิดโรงเรียนนั้น เพราะเด็กภูมิแพ้ทานยาต้องดูแลก่อนให้ปิดโรงเรียน 2 วันแล้วประเมินอีกครั้งว่าควรปิดต่อหรือไม่ ที่มีหลายคนออกมาแถลงข่าวเรื่องนี้แล้วใช้ผ้าคาดจมูกนั้น ตนเห็นว่า ไม่ต้องมาสร้างภาพ มีอะไรแก้ปัญหาได้ให้เสนอมา อย่างการจำกัดจำนวนรถหรือห้ามใช้รถนั่งส่วนตัวคนเดียวคนเดียว ทำได้จริงหรือไม่ การประกาศอะไรออกไปต้องระวัง - กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล อยู่ที่ 56-87 มคก./ลบ.ม. โดยพื้นที่ที่มีค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานทุกสถานีวัด อาทิ บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน, แขวงบางนา เขตบางนา, แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ, แขวงดินแดง เขตดินแดง, ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน, ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี, ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง ทั้งนี้ ในภาพรวมปริมาณฝุ่นละอองลดลงเกือบทุกพื้นที่ และคาดว่าในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ ปริมาณฝุ่น PM2.5 จะลดลงอย่างต่อเนื่อง - พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานประชุมหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่กทม. เบื้องต้นขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างทุกโครงการ และบ้านเรือนประชาชนทุกหลังคาเรือนในการติดตั้งสปริงเกอร์รับอาคาร หรือหลังคาบ้านเพื่อฉีดละอองน้ำบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง ขอความร่วมมือรถไฟฟ้าบีทีเอสติดตั้งระบบน้ำสปริงเกอร์ตามสถานีรถไฟฟ้าทุกเส้นทาง และ มอบหมายให้ 50 สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์และแจ้งประชาชนทุกหลังคาเรือนให้ร่วมกันจัดบีกคลีนนิ่งเดย์ครั้งใหญ่พร้อมกันทั่วกรุงเทพฯ โดยให้ร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือน ต้นไม้ ในวันที่ 3 ก.พ.นี้ นอกจากนี้ สำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ กทม.จะจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนฟรีทั้ง 50 เขต ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป - นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้ออกมาตรการระยะเร่งด่วน ขอความร่วมมือสมาชิกดูแลความสะอาดและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงงานที่เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่น ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ และเลือกใช้เชื้อเพลิงสะอาด และให้เน้นทำงานที่บ้านและใช้ระบบออนไลน์ - นายบัณฑิต ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ออกประกาศแนวทางการดูแลพนักงาน โดยพนักงานที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หรือมีโรคประจำตัวที่ สามารถแจ้งความประสงค์ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุญาตปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักอาศัยในระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-5 ก.พ. - นายคิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ นิด้า กล่าวถึงหลายมาตรการ

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>chiangmainews.co.th</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>ผู้จัดการรายวัน 360</p> <p>ข่าวหุ้น</p>	<p>มีความรู้สึกว่ภาครัฐทำอะไรกันอยู่ ดูเป็นเรื่องขบขันก็มีการทำมาแล้วในต่างประเทศหลายมาตรการ เช่น ห้ามปิ้งย่าง โดรนพ่นสารกำจัดหมอกควัน การรณรงค์ประชาชนสวมหน้ากาก ลดกิจกรรมภายนอกบ้าน เรื่องของการสเปรย์น้ำ ต้องทำเป็นช่วงเวลา ค่าของฝุ่นจะพุ่งขึ้นสูงในช่วงเช้า-เย็น แต่ในเวลากลางวันที่อากาศใกล้ผิวโลกพองตัวขึ้นจากความร้อนในช่วงเวลากลางวัน ค่าความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 จะลดลงอัตโนมัติ ไม่มีประโยชน์ที่จะฉีดสเปรย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เปิดเผยว่า ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนประเมินสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเกินค่ามาตรฐาน หากเห็นว่าอยู่ในสภาวะเสี่ยงให้สั่งการปิดโรงเรียนได้ทันที โดยผู้อำนวยการโรงเรียนมีอำนาจในการสั่งปิดโรงเรียนได้ 7 วัน ไม่ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลาง สิ่งที่ต้องการคือหน้ากากอนามัย ซึ่ง สพฐ. มีงบประมาณในการจัดซื้อไม่เพียงพอ อยากประชาสัมพันธ์ไปยังบริษัทเอกชนที่อยากสนับสนุนหน้ากากอนามัยให้นักเรียน สามารถประสานไปยังโรงเรียนโดยตรงหรือผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้โดยตรง - ผศ.สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ม.ใหม่ กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ฝุ่นละอองที่ได้จากการทดลองเผาชีวมวลประเภทต่างๆ ที่เก็บมาจากแปลงข้าวและข้าวโพด รวมถึงเศษไม้ เศษใบไม้ ในพื้นที่ป่าเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบสารก่อมะเร็งในกลุ่มพอลิไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ถึง 16 ชนิด สารดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายต่อเนื่องยาวนาน จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ สารก่อมะเร็งกลุ่มดังกล่าวจะมีปริมาณแปรผันตามค่าความเข้มข้นของฝุ่นในอากาศ ถ้ามีปริมาณฝุ่นในอากาศมีค่าสูง ก็มีแนวโน้มที่สารอันตรายจะมีค่าสูงตามไปด้วย ดังนั้น จึงเป็นความเสี่ยงของประชากรที่อยู่อาศัยในพื้นที่ซึ่งมีโอกาสได้รับฝุ่นละอองขนาดเล็กมีค่าเกินมาตรฐานเป็นประจำ ดังนั้น จุดที่น่าเป็นห่วงมากกว่ากรุงเทพฯ ก็คือพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ที่ต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นควัน ซึ่งรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กมารวม 10 ปี คาดว่าในหน้าแล้งปีนี้ พื้นที่ภาคเหนือตอนบนจะตรวจพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานบ่อยครั้งขึ้น และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนในหลายพื้นที่อาจต้องพกหน้ากากอนามัยติดตัวทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ยาวนานกว่า 2 เดือน - เสนอข่าว ผู้ว่าลำพูน ลงนามในประกาศขยายระยะเวลาห้ามเผาในที่โล่งเขตชุมชนและพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จาก 61 วัน เป็น 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.62- 30 ม.ย.62 กำชับหน่วยงานสาธารณสุขดูแลและให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพ สร้างความเข้าใจเรื่องการใช้หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง - เสนอข่าว ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ฝุ่นละอองในเขตจตุจักร และหลักสี่ พบว่าประชาชนในพื้นที่จำนวนมากเริ่มมีอาการเจ็บป่วยระบบทางเดินหายใจ หลายรายผิวหนังมีผื่นคันขึ้นเนื่องจากมีอาการแพ้ฝุ่น - นางพนรัตน์ ธงไชยฤทธิ์ ชาวบ้านในเขตจตุจักร กล่าวว่า เริ่มมีอาการแสบตาและแสบจมูกตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. แต่เช้าวันที่ 31 ม.ค.ไปทำงานแถวแยกราชประสงค์พบว่ามีอาการเจ็บตาอย่างมาก ตาเริ่มแดง เพื่อนร่วมงานหลายคนต่างมีอาการเจ็บตาเหมือนกัน แต่มีสองรายที่มีอาการหนัก เลือดกำเดาไหล ส่วนอีกรายมีอาการไอเป็นเลือด ตอนนั้นก็พยายามดูแลตัวเอง ติดเครื่องกรองอากาศในบ้าน แต่คงไม่พอ เพราะต้องออกทำงานนอกบ้านทุกวัน หวังว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรีบแก้ไขปัญหาโดยเร็ว - มุก-วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์ นางเอกละครเรื่อง “เมียน้อย” กล่าวว่า พี่ชายซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดอยู่แล้ว เริ่มหายใจลำบากและไออย่างหนัก ต้องสั่งซื้อหน้ากากอนามัยแบบพิเศษมาสวมใส่ตลอดเวลา ในฐานะประชาชนคนหนึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าจะหวังพึ่งความช่วยเหลือใคร นอกจากพยายามดูแลตัวเองและสมาชิกในครอบครัวให้แข็งแรง สิ่งที่เป็นห่วงมากในขณะนี้ คือ หน้ากากอนามัยหาซื้อได้ยากและแพงกว่าปกติ ทำให้คนจำนวนหนึ่งไม่มีหน้ากากอนามัยใช้ในสถานการณ์แบบนี้ - เสนอบทความ รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว. ได้แนะนำให้ ผู้จัดงานวิ่งมาราธอนในพื้นที่ต้องเผชิญฝุ่น ควรตรวจหรือ เลื่อนออกไปก่อน โดยขณะออกกำลังกายเสี่ยงได้รับ PM2.5 เพิ่มขึ้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าระดับความเข้มข้นในการออกกำลังกายแค่ไหน ถ้าวิ่งมาราธอนได้รับค่อนข้างจะเยอะ เพราะฉะนั้นปริมาตรของลมหายใจที่จะถูกสูดเข้าไปสู่ปอดก็จะสูงขึ้น บางทีอาจจะถึงสองเท่าของภาวะคนปกติ ส่วนผลกระทบต่อด้านสุขภาพที่ผู้เข้าร่วมงานและ ผู้จัดงานต้องคำนึง ถ้าเราได้รับ PM2.5 เยอะขึ้น อาจเกิดผลแบบเฉียบพลันจนหมดสติ หลอดเลือดหัวใจตีบ เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต หลอดเลือดสมองตีบในทันทีทันใด หรือคนที่เป็น หอบหืดอยู่แล้วอาจจะเกิดโรคหอบหืด กำเริบในทันที ทำให้เสียชีวิตได้ แนะนำว่าเลื่อนได้ก็เลื่อน การที่จะใส่หน้ากากวิ่งนั้น ขึ้นอยู่กับว่าผู้วิ่งมีความถนัดมากน้อยเพียงใด แต่ทางที่ดีที่สุดคือไม่แนะนำให้ใส่หน้ากากวิ่ง เพราะหน้ากาก N95 ค่อนข้างจะอึดอัด ใส่ไปประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก็ต้องถอดออกแล้ว - เสนอข่าว วันที่ 1 ก.พ. 2562 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โดยซีพีเอ็น ร่วมกับ กรมอนามัย แจกฟรีหน้ากากอนามัย

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์</p> <p>เว็บไซต์เชียงใหม่นิวส์</p> <p>มติชน คมชัดลึก M2F</p> <p>ข่าวสดออนไลน์</p>	<p>N 95 ครั้งที่ 2 พร้อมกันทุกสาขาทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป ลงทะเบียนรับ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ</p> <p>- เสนอข่าว นายจาตุรนต์ ฉายแสง ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ กล่าวว่า รัฐบาลต้องเปิดเผยความจริงของสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ไม่ควรปิดบังข้อมูลเพราะกลัวกระทบกับการท่องเที่ยวหรือด้วยเหตุใด ๆ โดยต้องประกาศเขตมลพิษและสถานการณ์ฉุกเฉินจากนั้นต้องระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ นักสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อระดมความเห็นกำหนดมาตรการในการแก้ปัญหา เชื่อว่าภายใน 2-3 วันก็จะมีมาตรการบูรณาการออกมา รัฐบาลต้องเร่งแจกหน้ากากอนามัย N95 ให้ประชาชนฟรีอย่างทั่วถึง ดังเช่นการจัดการกับปัญหาไข้หวัดนกในอดีต หากในประเทศมีไม่เพียงพอต้องระดมการนำเข้าหน้ากากอนามัยจากต่างประเทศโดยเร็วที่สุด</p> <p>- เสนอข่าว สื่อออนไลน์มีการแชร์ภาพและข้อมูลเรื่องราวของเจ้าของโพสต์ที่ชื่อว่า “Songsamut SpeedVan” กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเจ้าของโพสต์ได้เขียนเรื่องราวและภาพเตือนภัยเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 10 ที่กำลังเกิดขึ้นกับสภาพอากาศในบ้านเราที่มีอันตรายจนทำให้เกิดล้มป่วย ถึงขั้นต้องเข้ารักษาตัวในห้อง ICU</p> <p>- เสนอข่าว พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สดช. แดงจันกุ่ม นายวัฒนาพงษ์ พิธาวัฒน์นิติกุล ผู้ต้องหาเผยแพร่ข่าวทางเว็บไซต์ บิดเบือนข้อมูลข่าวสาร สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชน โดยระบุในข้อมูลว่า มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เหตุการณ์ดังกล่าวศูนย์ตรวจสอบพบข้อมูลข่าวที่เป็นเท็จปรากฏในเว็บไซต์ “www.bangpunsara.com” มีข้อความพาดหัวข่าวว่า ส้มเขียว 1 ศพ PM 2.5 เผยแพร่ โดยอ้างว่าค่าฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 เกินมาตรฐานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและปรากฏภาพผิวหนังของหญิงลักษณะพุพองที่แผ่นหลัง จากการตรวจสอบมีการยืนยันจาก สธ. และ บก.ปอท. ว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ</p> <p>นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จึงสืบสวนและ เข้าจับกุมผู้ต้องหาได้พร้อมดำเนินคดีข้อหากระทำความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มีอัตราโทษจำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท พร้อมขยายผลยังพบว่า มีอีก 2 เว็บไซต์ คือ www.gmmwork.com กับ www.jookthai.com ที่มีพฤติกรรมในลักษณะเดียวกัน จึงได้ประสาน กสทช.ปิดเว็บไซต์ดังกล่าวไปแล้ว</p> <p>- เสนอข่าว เพจ FPH Thammasat โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ได้ทำการทดลอง หน้ากากอนามัยแบบต่างๆว่ามีประสิทธิภาพการกรอง ฝุ่น PM 2.5 ซึ่งใช้เครื่อง Keken MT-03 เป็นตัวทดสอบหน้ากากในครั้งนี้นี้ระบุว่า หน้ากากอนามัย N95 ประสิทธิภาพการกรองฝุ่น ประมาณ 99.59% หน้ากากอนามัย 1 ชั้น ประสิทธิภาพการกรองฝุ่น ประมาณ 66.37% หน้ากากอนามัย 2 ชั้น ประสิทธิภาพการกรองฝุ่น ประมาณ 89.75% หน้ากากอนามัย 1 ชั้นและกระดาษทิชชู 1 แผ่นพับครึ่ง ประสิทธิภาพการกรองฝุ่น ประมาณ 98.05% หน้ากากอนามัย 1 ชั้นและกระดาษทิชชู 2 แผ่นพับครึ่ง ประสิทธิภาพการกรองฝุ่น ประมาณ 67.04% การทดสอบหน้ากากอนามัย 1 ชั้นและกระดาษทิชชู 2 แผ่นพับครึ่ง มีประสิทธิภาพการกรองฝุ่นลดลง คาดว่าน่าจะเกิดมาจากความหนาของกระดาษทิชชู หน้ากากและใบหน้า อาจจะส่งผลให้ฝุ่นสามารถเข้าสู่หน้ากากได้ง่ายกว่า และที่สำคัญคุณภาพของกระดาษทิชชูที่ใช้ก็มีผลต่อประสิทธิภาพการกรองฝุ่นด้วยเช่นกันนะคะ ที่สำคัญควรสวมหน้ากากให้กระชับกับใบหน้า และใส่ให้ถูกวิธี</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยโพสต์</p> <p>ผู้จัดการรายวัน ไทยรัฐ</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>โพสต์ทูเดย์</p> <p>เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>thaiquote.org</p>	<p>คำปรึกษา รพ.เอกชน</p> <p>- เสนอข่าว นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรการกำกับดูแลและเวชภัณฑ์ บริการทางการแพทย์และบริการอื่นของสถานพยาบาล ว่า ที่ประชุมได้วางกรอบในการดูแล 4 แนวทาง ประกอบด้วย 1.มอบหมายให้กรมการค้าภายใน ออกประกาศกำหนดให้รพ.เอกชน ปิดป้ายแสดงราคาขายและเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ให้ชัดเจน 2.แต่งตั้งคณะทำงานโดยให้นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเพื่อพิจารณาโครงสร้างต้นทุนคำปรึกษาพยาบาลของรพ.เอกชนแต่ละระดับ โดยใช้เวลาในการพิจารณาภายใน 60 วัน 3.รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีสิทธิในการขอใบสั่งยาและนำไปสั่งยาไปซื้อยาข้างนอกโรงพยาบาล โดยได้มอบหมายให้กรม สบส.นำไปพิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดให้รพ.เอกชน ประกาศสิทธิให้ผู้บริโภคเห็นได้ชัดเจน รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการใช้ยาภายนอกด้วย 4.ให้สธ.ไปพิจารณาเรื่องสถานะฉุกเฉินของผู้ป่วย เพราะตามกำหนดระบุว่า ผู้ป่วยฉุกเฉินที่จะสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกโรงพยาบาลใน 72 ชั่วโมงแรกตามเงื่อนไข ต้องเป็นผู้ป่วยในระดับสีแดงเท่านั้น ทำให้ผู้ป่วยในระดับสีเหลือง หรือสี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน์	<p>เชี่ยวชาญที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ถูกรพ.เอกชนบางแห่งไม่รับรักษา หรือรักษา แต่ยังมีค่าใช้จ่ายสูงมาก จึงได้มอบหมายให้ สธ.ไปพิจารณาว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไร เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ป่วย โดยจะเสนอมาตรการทั้งหมดให้คณะอนุฯ พิจารณาภายใน 60 วัน จากนั้นจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.) พิจารณาออกประกาศต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ หากโรงพยาบาลไม่ดำเนินการ จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนบริการทางการแพทย์ได้ขอความร่วมมือสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ให้แจ้งสมาชิกทุกรายให้แจกแจงค่าบริการอย่างละเอียดทั้ง 2 กลุ่ม ทั้งค่าบริการทางการแพทย์ ที่เป็นค่ารักษาพยาบาล และบริการเสริมอื่น ๆ เช่น ค่าห้องพัก ค่าบริการอื่น เพื่อให้ประชาชนที่เข้าไปใช้บริการได้รับรู้ก่อนตัดสินใจใช้บริการ</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า พอใจกับการประชุมครั้งนี้ แต่สำหรับข้อเสนอให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน มีค่าบริการอัตราเดียวกันทั้งหมด ทั้งในกรณีสีเหลืองและสีเขียวนั้นยังไม่ได้ข้อสรุป เพราะโรงพยาบาลเอกชนแจ้งว่าปัจจุบันผู้ป่วยสีแดงสามารถรักษาฟรีได้ 72 ชั่วโมงอยู่แล้ว ส่วนกรณีสีเหลืองและเขียวมีค่าใช้จ่าย และโรงพยาบาลเอกชนไม่สามารถรักษาได้ฟรี เพราะเป็นต้นทุนของโรงพยาบาล จึงต้องหารออีกใหม่ และจะนำโครงสร้างต้นทุนราคา ยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์มาหารืออีกครั้งในอีก 60 วัน ซึ่งมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เห็นว่าการกำหนดราคาของรพ.เอกชนควรจะต้องมีเกณฑ์ราคาอ้างอิงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม</p>
มติชน ไทยโพสต์ ไทยรัฐออนไลน์ ไทยโพสต์ สยามรัฐ	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี หรือไบโอไทย กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. ออกคำสั่งมาตรา 44 จัดการเรื่องสิทธิบัตรกัญชา ว่า จริงๆ แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ เพราะโดยอำนาจของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.) สามารถทำได้เลย แต่ก็ไม่ทำเพราะกลัวจะถูกฟ้องร้อง จนต้องใช้มาตรา 44 มาแก้ปัญหาแทน ต้องจับตาดูว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่งวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ ภาคประชาสังคมจะประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมทั้งทำข้อเสนอให้ปฏิรูปกรมทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากแม้จะมีคำสั่งมาตรา 44 ให้ยกเลิกคำขอสิทธิบัตรกัญชาที่ขัดกับ พ.ร.บ.สิทธิบัตร แต่ถ้าไม่ปฏิรูปขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตร หากมีการยื่นขอเข้ามาใหม่ก็ต้องมีปัญหามาแบบเดิม และจะไม่ใช่แค่ปัญหาคำขอสิทธิบัตรกัญชา ยังมีคำขออื่น ๆ อีก</p> <p>นอกจากนี้ สิ่งที่เป็นห่วงอีกเรื่องคือความพยายามผลักดันร่างแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช 2542 เรื่องนี้ น่ากลัว เพราะหากมีกฎหมายนี้ไทยจะปรับปรุงสายพันธุ์ต่าง ๆ ยากมาก หรือไม่ได้เลย ขณะที่ก่อนหน้านี้ เช่น สหรัฐมีการพัฒนาสายพันธุ์มากมาย แต่เมื่อไทยทำไม่ได้ และสายพันธุ์ที่เหลืออยู่ก็ไม่มากเหมือนเดิม การใช้ประโยชน์จะยี่งน้อยลง สุดท้ายกลายเป็นกฎหมายออกมาเอื้อต่างชาติ เรื่องนี้ก็ต้องมีความชัดเจน</p> <p>-เสนอสรุปพิเศษ ระบุว่า เริ่มมีข่าวลือสะพัดจากวงในคณะผู้มีอำนาจดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ และเรื่องปลดล็อกการจดสิทธิบัตรกัญชา ว่า มีขบวนการสอดไส้ ดัดแปลง แต่งสาร ร่างกฎหมายในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนประกาศใช้ ใจความคล้ายๆ เป็นการนิรโทษกรรมให้อีแอบ ที่เคยซุ่มทำการวิจัยเอาประโยชน์ที่ได้จากสารสกัดในกัญชากายในประเทศไทย มาใช้ยื่นจดสิทธิบัตรได้ด้วย ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้จริง ความมั่งคั่งและยั่งยืน มันจะไม่ได้ตกอยู่กับคนไทย เพราะยังไม่มีนายทุนไทยเจ้าใจ คิดขยับทำเรื่องแบบนี้กันเลย เป็นอีกประเด็นน่าห่วงโย นายกฯ ใช้ ม.44 ปลดล็อกกัญชาเพื่อประโยชน์ของใครกันแน่</p>
เว็บไซต์ thaigov	<p>แผนแม่บทจัดการสารเคมี</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคกก.แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ติดตามความก้าวหน้าและการขับเคลื่อนแผนแม่บทการจัดการสารเคมี พ.ศ. 2562 – 2580 โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 มีความคืบหน้าที่สำคัญ เช่น การพัฒนา กฎหมายสารเคมี ซึ่งขณะนี้ได้(ร่าง)พ.ร.บ.สารเคมีแล้ว, โครงการศูนย์กลางข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตราย ได้มีคณะทำงานเพื่อพัฒนาฐานกลางการเชื่อมโยงข้อมูล, โครงการบูรณาการเพื่อกำหนดค่ามาตรฐานสารเคมีฯ ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดประเด็นสารเคมีและขอบเขตการทำงานตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงผู้รับสาร เป็นต้น ทั้งนี้ ประเด็นการจัดการสารเคมี คกก.ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการขึ้นมาอีกคณะหนึ่ง เพื่อกำกับดูแล จัดทำข้อเสนอทางวิชาการที่เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย การวิจัย นวัตกรรม ที่เกี่ยวกับการจัดการสารเคมี</p>
เว็บไซต์ thaigov	<p>สภช.ก้าวสู่สถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดประชุมมิตินៃใหม่ของการก้าวสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ thailandplus	ทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แก่ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สร้างแนวคิดในการบริหารจัดการองค์การ เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ข่าวสด มติชน	<p>ตรวจสอบมูลนิธิมงคล-จกส ระบุกระจ่าง</p> <p>-เสนอข่าว นายชาติรี พินัย นิติกรชำนาญการพิเศษ กองกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เข้าตรวจสอบการรักษาแพทย์แผนไทย ภายในมูลนิธิมงคล-จกส ระบุกระจ่าง ตามใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล เลขที่ 13108000757 อ.สามโคก จ.ปทุมธานี และใบรับรองที่ กท00001/2559 พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ระบุกระจ่าง เป็นหมอฟันบ้าน ตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอฟันบ้าน โดยการเดินตรวจและบันทึกภาพ ซึ่งวันนี้ทางมูลนิธิไม่มีการรักษาผู้ป่วย</p> <p>- พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ให้สัมภาษณ์ว่า มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข เข้าตรวจสอบ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งตนก็ยินดีและเป็นผู้พาชม พร้อมอธิบายขั้นตอนการรักษา ห้องตรวจอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งทำตามกฎของกระทรวงทุกอย่าง ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เข้ามาตรวจด้วยกิริยาสุภาพ ตนเข้าใจการทำงานของข้าราชการดี และขอยืนยันว่าทำตามกฎระเบียบความปลอดภัยและการอนามัยของสธ. อย่างเคร่งครัด รักษาคนไข้โดยจิตที่เป็นกุศลไม่เคยเก็บเงินค่ารักษา การดำเนินการทุกวันมีค่าใช้จ่ายสูงมากเดือนละหลายแสนบาท แกรับภาระค่าใช้จ่ายมาหลายปี มีคนไข้เข้ามารักษาเป็นจำนวนมาก ถ้าการตรวจครั้งนี้พบว่าทำไม่ถูกต้อง ก็พร้อมจะปิด แต่เป็นห่วงคนไข้ที่มาปรึกษาจำนวนมาก และส่วนใหญ่ก็เป็นผู้มีรายได้น้อย พวกเขาจะหมดที่พึ่ง</p>
สยามรัฐ ไทยรัฐ	<p>พฤติกรรมการพูดคำหยาบในวัยเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัญหาเด็กพูดคำหยาบมาจากการจดจำและเลียนแบบบุคคลใกล้ชิด รวมถึงการเลียนแบบจากสื่อต่างๆ การแก้ปัญหาควรเริ่มจากพ่อแม่ คนในครอบครัวและควรตักเตือนอธิบายให้เด็กเข้าใจถึงความหมายและไม่พูดคำหยาบ ซึ่งวัยอนุบาลและวัยประถมจะแก้ปัญหการพูดคำหยาบได้ง่ายที่สุด โดยครอบครัวควรพูดด้วยคำสุภาพต่อหน้าและลับหลังเด็ก หากเด็กเลียนแบบการพูดคำหยาบมาจากเพื่อนที่โรงเรียนหรือสื่อต่างๆ ควรอธิบายให้เด็กเข้าใจและตั้งกฎโดยลงโทษอย่างยุติธรรมและเหมาะสมกับความผิด เช่น งดขนม งดดูทีวี ให้ทำงานบ้านและเมื่อได้รับโทษต้องอธิบายเหตุผลเสมอ</p>
ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ	<p>แอปฯ อสม.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษา รมว. สธ. กล่าวว่า สธ. ได้ร่วมกับบริษัท เอไอเอส พัฒนาแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคมสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนและอสม. ในการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขชุมชนให้เป็นเชิงรุก และหวังว่า อสม.ออนไลน์ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างการเรียนรู้ความเข้าใจและทักษะเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ อสม. เพื่อให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนให้เกิดเป็นความรอบรู้ด้านสุขภาพของชุมชนได้.</p>
เว็บไซต์ thailandplus	<p>ต้นแบบอาคารสถานบริการสุขภาพสมรรถนะสูง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับม.เกษตรศาสตร์ ออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพสมรรถนะสูง โดยนำเทคโนโลยีระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร และระบบจำลองสถานการณ์สมรรถนะอาคารมาใช้ในการพัฒนา เป็นอาคารที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ TREES ของสถาบันอาคารเขียวไทย ร่วมกับการใช้แนวความคิด Modular Design สามารถเพิ่ม ลด ปรับเปลี่ยน และสลับชั้นอาคารได้ตามความต้องการ และสามารถปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้างอาคารรวมถึงปริมาณวัสดุแบบ Real-time ตามการเปลี่ยนแปลงแบบอาคาร เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของ สธ. และความต้องการเชิงพื้นที่ใช้งานของรพ. สามารถทำนายการใช้พลังงานภายในอาคารและศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ได้ทันทีภายหลังการเปลี่ยนแปลงแบบอาคาร นอกจากนี้ ยังร่วมกันจัดทำเกณฑ์การออกแบบอาคารด้านวิศวกรรมทุกระบบ สำหรับกระบวนการออกแบบอาคารรพ.ภาคีรัฐ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562</p>
มติชน เดลินิวส์ แนวหน้า เว็บไซต์มติชน	<p>รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ซึ่งผู้ได้รับรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 61 สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศ.นพ.โบราณัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ praew	<p>เจ. ดรูเคอร์ ศ.อายุรศาสตร์ และผ.สถาบันมะเร็งไนท์ ม.การแพทย์และวิทยาศาสตร์แห่งโอเรกอน สหรัฐอเมริกา มีผลงานสำคัญในการศึกษาค้นคว้าและวิจัย จนเป็นผู้นำในการพัฒนาหนึ่งในยาต้นแบบของการรักษาโรคมะเร็งแบบมุ่งเป้า คือ อิมาโทนิบ สำหรับการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดซีเอ็มแอล และ ศ.ดร.แมรี แคลร์ คิง ศ.เวชพันธุศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ค้นพบยีนที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในผู้หญิง</p> <p>สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 สาขาการสาธารณสุข ได้แก่ ศ.นพ.จอห์น ดี. คลีเมนส์ (Professor John D. Clemens) ผอ.บริหารศูนย์วิจัยโรคท้องร่วงนานาชาติ ประเทศบังกลาเทศ ศาสตราจารย์วุฒิคุณ ระบาดวิทยา ม.แคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา และศ.นพ.ยอน อาร์. โฮล์มเกรน ศาสตราจารย์จุลชีววิทยาการแพทย์ และzv.สถาบันวัคซีนแห่งมหาวิทยาลัยโกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน ทั้งคู่ร่วมกันศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคชนิดกิน</p>
เว็บไซต์ sanook เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์สยามรัฐ	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>- เสนอข่าว นายจุชาติ จุลเพชร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์ จ.กระบี่ นายสมพร จันทระ ปศุสัตว์ อ.เมืองกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์ ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข ลงพื้นที่บ้านสวนพริก หมู่ 1 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ ซึ่งเป็นจุดที่พบสุนัขเพศผู้อายุประมาณ 3-4 เดือน ตายและนำไปตรวจในห้องปฏิบัติการผลยืนยันว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า และทางจังหวัดได้ประกาศเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว เพื่อทำการสอบสวนโรคถึงที่มาของสุนัข และการสัมผัส รวมทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในรัศมี 5 กม. ซึ่งสุนัขตัวดังกล่าวมีชายคนหนึ่งนำมาปล่อยเนื่องจากสุนัขป่วยหลังจากนั้นสุนัขก็ตายอยู่ข้างถนน จึงจำเป็นต้องเร่งสืบหาตัวชายคนดังกล่าวเพื่อนำไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพราะหากสัมผัสและติดเชือก็คงจะเสียชีวิตได้ นอกจากนั้นก็จะทำการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในรัศมี 5 กม. ไม่ต่ำกว่า 5 พันตัว</p>
เว็บไซต์สยามรัฐ	<p>รพ.อุดรธานี ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต</p> <p>- เสนอข่าว นายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช ผอ.รพ. อุดรธานีเรียก ผู้รับเหมา ผู้ค้า ผู้ขาย ผู้ประกอบการหรือมีส่วนกับผลประโยชน์ในรพ. มาร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ห้ามบุคลากรเรียกรับสินบนโดยเด็ดขาด</p>
ข่าวสด news1005.fm	<p>อินโดฯ วิกฤตไข้เลือดออก</p> <p>- เสนอข่าว รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศภาวะฉุกเฉิน หลังพบว่ามีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกจำนวนมาก ในประเทศมีผู้เสียชีวิตจำนวน 133 คน จากอาการไข้เลือดออกนับตั้งแต่ต้นปีนี้ ขณะที่ทั้งประเทศมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 13,683 คน โดยจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในเดือนม.ค.มากกว่า ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 3 เท่า โดยมีสาเหตุจากสภาพอากาศเปียกชื้น ซึ่งเอื้อต่อการวางไข่ของยุง</p>
เว็บไซต์ประชาชาติ ผู้จัดการออนไลน์	<p>ศรีลังกาหยุดนำเข้าแป้งจอห์นสัน</p> <p>- เสนอข่าว สำนักข่าวรอยเตอร์ เผยว่า รัฐบาลโคลอมโบได้สั่งห้ามนำเข้าแป้งเด็กจอห์นสัน จนกว่าทางบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จะสามารถพิสูจน์ได้ว่า ในการทดสอบครั้งใหม่ผลิตภัณฑ์แป้งเด็กนั้นปลอดภัยไร้ใยหิน (asbestos) ซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็ง ซึ่งสต็อกเก่าของแป้งเด็กจอห์นสันที่ยังคงเหลืออยู่ภายในศรีลังกายังได้รับอนุญาตให้จำหน่ายได้ต่อไป แต่จะไม่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ใหม่ของแป้งเด็กจอห์นสัน</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch